

## TÀI LIỆU HIỂU VỀ BAO GỒM SOGI: HƯỚNG DẪN CHO GIA ĐÌNH

### Tài liệu bao gồm SOGI là gì?

Tài liệu bao gồm SOGI là một trong nhiều công cụ được dùng bởi giáo viên trong học khu của chúng ta để thúc đẩy sự hiểu biết và chấp nhận của mỗi thành viên trong cộng đồng, bất kể chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, hướng tính dục hoặc dạng giới tính.

Những tài liệu này được tạo ra và được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em của tỉnh BC. Các tài liệu này được sử dụng bởi tất cả các học khu trên khắp BC và nhằm giảm bớt tình trạng bắt nạt và phân biệt đối xử.

### Những điểm chính về tài liệu bao gồm SOGI:

- **Chúng là một phần thiết yếu của giáo dục bao gồm SOGI:**  
Tài liệu bao hàm SOGI trang bị cho giáo viên các công cụ cần thiết để cung cấp thông tin chính xác, thúc đẩy lòng thông cảm và giúp học sinh hiểu và tôn trọng sự đa dạng của cộng đồng chúng ta và tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ bao gồm.
- **Chúng thúc đẩy sự tôn trọng và lòng thông cảm:**  
Tài liệu bao hàm SOGI đề cập đến các chủ đề như bản sắc đa dạng, đa dạng về gia đình/người chăm sóc, định kiến, bắt nạt và tên gọi.
- **Chúng phù hợp với độ tuổi:**  
Tất cả học sinh đều được học về các chủ đề như sự tôn trọng, lòng thương cảm và tính đa dạng, trong khi các chủ đề phức tạp hơn như phân biệt đối xử và bất công được tìm hiểu theo sự phát triển và độ tuổi thích hợp của học sinh.
- **Chúng cung cấp hỗ trợ cho học sinh 2SLGBTQIA+:**  
Tài liệu bao gồm SOGI cung cấp hỗ trợ, cảm giác thuộc về và khẳng định cho học sinh 2SLGBTQIA+ có cảm thấy bị cô lập hoặc loại ra ngoài lề. Chúng giúp tạo ra một môi trường nơi tất cả học sinh có thể phát triển.
- **Chúng có lợi cho tất cả học sinh:**  
Các nghiên cứu cho thấy việc có các lớp học bao gồm và các chính sách chống bắt nạt cụ thể về SOGI cải thiện môi trường trong trường học, giảm bớt phân biệt đối xử, trầm cảm, lo âu, sử dụng chất gây nghiện, ý định tự tử và việc cố gắng tự tử cho tất cả học sinh.



## Sự cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường học tập an toàn và hỗ trợ cho mọi học sinh, bất kể hướng tính dục hoặc dạng giới tính. Tài liệu bao gồm SOGI là một trong nhiều công cụ chúng tôi sử dụng để đạt được mục tiêu này.

Hướng tính dục và dạng giới tính (SOGI) được bảo vệ dưới Luật Nhân Quyền của BC, Hiến pháp Về Quyền và Tự do của Canada và các luật của tỉnh. VSB cam kết đảm bảo rằng mọi lớp học trong học khu của chúng tôi đều chào đón, tất cả học sinh đều cảm thấy an toàn và được hỗ trợ. Cam kết của chúng tôi nối dài việc hỗ trợ đầy đủ cho giáo viên và trường học khi họ tích hợp các tham chiếu phù hợp với độ tuổi về tính đa dạng của hướng tính dục và dạng giới tính. Tiếp cận này thúc đẩy phẩm giá và sự tôn trọng trong khi làm việc để giảm thiểu các vụ việc bạo lực và phân biệt đối xử đối với học sinh và thành viên cộng đồng tự nhận mình là 2SLGBTQIA+.

Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một cộng đồng hiểu biết hơn, hòa nhập và chấp nhận hơn.

